
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๔  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๗  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๘  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอภิชาติ  ศิริสุนทร  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวพิมพฤดา  ตันจรารักษ์  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม  (นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายฐิติกันต์  ฐิติพฤฒิกุล  โดย  รองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  เป็นผู้ตอบ   

จากนั้น  รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที ่ 
และไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ  เรื่อง  สอบถามการแก้ไข
ปัญหาการด าเนินคดีความกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศ  ในระหว่างด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรม  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ถาม  รัฐมนตรี 
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  
มีนาคม  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑  
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายวิชัย  สุดสวาสดิ์   เรื่อง  แนวทางการให้ 
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกรณีไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินท ากิน   
(เขตสงวนทุ่งเลี้ยงสตัว์)  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ถาม  นายกรัฐมนตร ี ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายชาดา  ไทยเศรษฐ์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิพนธ์  คนขยัน  เรื่อง  ปัญหาโรงงานยางพารา
ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง  จังหวัดบึงกาฬ  จ ากัด  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพฤหัสบดีที ่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าวซึ่งกระท าได้  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๕๓ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนพพล  เหลืองทองนารา  เรื่อง  ปัญหาการจัดการ
บริหารน้ าในคลองส่งน้ าสายใหญ่  C1  และคลองซอยสาขาในช่วง  กม. ๐-กม. ๒๕  
(ประตูน้ าบ้านจอมทอง)  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล  ส านักงาน
ชลประทานที่  ๓  พิษณุโลก  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๗   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายทรงยศ  รามสูต  เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์
การก าหนดให้ที่ดินบริเวณที่เขาหรือที่ภูเขาและปริมณฑลที่เขาหรือภูเขา  ถาม  รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายชาดา  
ไทยเศรษฐ์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๔  และ  ๕  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
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๖. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวพิมพ์พิชชา  ชัยศุภกิจเจริญ  เรื่อง  ขอให้
พื้นที่ลุ่มน้ ายมฝั่งขวา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  ให้เป็นพื้นที่เขตชลประทาน  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีหนังสือ
แจ้งความประสงค์ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าวซึ่งกระท าได้  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๓ 

๗. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  เรื่อง  ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจ า  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๗   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๘. กระทู้ถาม  ของ  นายวรภพ  วิริยะโรจน์  เรื่อง  ปัญหาการด าเนินงาน 
ของกองทุนประกันสังคม  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (นายพิพัฒน์   
รัชกิจประการ)  เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๗ - ๑๒.๒๗  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายศาสตรา  ศรีปาน  เรื่อง  แนวทางการแก้ไข
ปัญหาคลอง  ๓๐  เมตร  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายภัณฑิล  น่วมเจิม  เรื่อง  แนวทางการแก้ปัญหา
น้ าเสียบริเวณคลองหัวล าโพง  ตลาดคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  (พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางฐิติมา  ฉายแสง  เรื่อง  ความเดือดร้อนของราษฎร  
ไม่มีน้ าประปาที่มีคุณภาพ  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายชาดา  ไทยเศรษฐ์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายสรรเพชญ  บุญญามณี  เรื่อง  การแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมบริเวณแยกน้ ากระจาย  จังหวัดสงขลา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวเพชรรัตน์  ใหม่ชมภู  เรื่อง  นโยบายการบริหาร
จัดการและการน าแรงงานข้ามชาติมาท างานในประเทศไทยทั้งระบบ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  เรื่อง  การด าเนินการ
กรณีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวง
ยุติธรรม  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ   

๑. คณะกรรมาธิการการทีด่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขอขยาย 
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตตเิรื่อง  “ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง”  ออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๗  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก  ๖๐  วัน 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายชนินทร์  รุ่งธนเกียรติ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นางสาวสกุณา  สาระนันท์   
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๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  สถาบันการเงิน
และตลาดการเงิน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายอัคร  ทองใจสด  เป็นกรรมาธิการ  แทน   
นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร   

๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือตอนล่าง  ๑  และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  (Northern  Economic  
Corridor : NEC - Creative  LANNA)  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายณัฐพล  โตวิจักษณ์ชัยกุล  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายมานพ  คีรีภูวดล   

๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายไตรเทพ  งามกมล  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายภราดร  ปริศนานันทกุล   

๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค   
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายภราดร  ปริศนานันทกุล  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายไตรเทพ  งามกมล  

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ในการปราบปรามยาเสพติด  ประจ าปี   
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้
นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์  รองเลขาธิการ  ป.ป.ส.  และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบรายงาน  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมี 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รองเลขาธิการ  
ป.ป.ส.  ตอบช้ีแจง  
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  คือ  รายงานผลการพิจารณา 
ศึกษา  เรื่อง  ญัตติพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
และลุ่มน้ าทะเลสาบอื่น ๆ  อย่างยั่งยืน  ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้  นายธิวัชร์  ด าแก้ว  นายปกรณ์  อารีกุล  และนายพุฒิพงศ์  ลุ่ยจิ๋ว  อนุกรรมาธิการ  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการ  ประธานคณะอนกุรรมาธิการ  และอนุกรรมาธิการ  
ได้เสนอรายงาน  สมาชิกฯ  อภิปราย  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  และอนุกรรมาธิการ  
ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  
เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน  ซึ่ง  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ   

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ติดตามผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า  
อย่างยั่งยืน  ซึ่ง  นายสฤษด์ิ  บุตรเนียร  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒๗)   

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
เพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ท ากินของประชาชน  และมาตรการ
เยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  ซึ่ง  นายศักดิ์ชาย  ตันเจริญ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓๒)   
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เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  จากนั้น
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าว 
ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๓๒  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี 

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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